

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh với đoàn viên, thanh niên hiện nay

ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC*

Năm 1911, người thanh niên ưu tú Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước với niềm tin mãnh liệt tổ quốc sẽ được độc lập, dân tộc sẽ được hồi sinh, người Việt Nam không chỉ được hưởng tự do sung sướng mà còn ra sức xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trở thành kim chỉ nam soi đường dẫn lối cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện khát vọng non sông xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển phồn thịnh và mang giá trị thời đại sâu sắc với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hiện nay.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh dân tộc có độc lập tự do chỉ có ý nghĩa khi nhân dân có cơm no, áo ấm và được học hành. Muốn như vậy trên con đường tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội giàu đẹp, tiến bộ, văn minh do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phải phát huy tối đa sức mạnh dân tộc và bằng nhiều phương thức, nội dung khác nhau luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường khơi dậy mọi nguồn lực để phát triển đất nước "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân" (1). Kế thừa tư tưởng "Tương lai của giai cấp công nhân tùy thuộc vào thế hệ thanh niên của nó" (2) của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định thanh niên có vai trò quan trọng trong tiến trình cách mạng của dân tộc, tương lai chắc chắn thuộc về thanh niên.

Trong thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới - một minh chứng hùng hồn cho khả năng của thanh niên trước những đòi hỏi của lịch sử: 21 tuổi ra đi tìm đường cứu nước, 35 tuổi sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 40 tuổi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, đoàn viên, thanh niên vinh dự được

Bác Hồ tin tưởng lựa chọn là những người kế tục lớp tiền bối cách mạng thực hiện trọng trách lớn lao hiện thực hóa lý tưởng cách mạng cao đẹp. Người đã đào tạo nên và cùng với những học trò xuất sắc của mình như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... làm nên những chiến thắng oanh liệt, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành một nước độc lập, tự do, hoà bình và thống nhất, đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng những viên gạch hồng cho khát vọng xây dựng phát triển đất nước phồn vinh của ĐVTN. Theo Bác ĐVTN cần nâng cao nhận thức trách nhiệm bản thân trước tiên đồ, vận mệnh dân tộc, phải áp ủ, nuôi dưỡng hoài bão lớn lao, không ngừng học tập suốt đời nâng cao trình độ mọi mặt rèn luyện phẩm chất "đức" và năng lực "tài" một cách toàn diện "vừa hồng, vừa chuyên", biết kế thừa những giá trị truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, luôn xung kích hăng hái đi đầu trong mọi nhiệm vụ, luôn lạc quan cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng vững bước trong hàng ngũ của tổ chức Đoàn tích cực thi đua sôi nổi hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Người viết: "Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có 8 cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên, thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển mơn mớn như hoa nở mùa xuân... Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang" (3).

Không phụ niềm yêu mến tin tưởng của Bác, ĐVTN hiện nay đã và đang cùng Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu cho lý tưởng của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Họ trở thành lực lượng có trí tuệ và có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe

tinh thần cường tráng tự khẳng định mình là thể hệ vượt lên hơn so với các thế hệ thanh niên đi trước và đang dần dần xóa bỏ ranh giới tụt hậu để sánh vai ngang bằng với thanh niên các nước trên giới.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế” (4) là một nội dung quan trọng. ĐVTN có vinh dự và trọng trách lớn lao trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, muốn khơi dậy trong thanh niên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho đoàn viên, thanh niên cần thực hiện những giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy sức mạnh của đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong thời đại mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh có niềm tin sâu sắc mãnh liệt vào thanh niên “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già của Người không sớm hồi sinh” (5). Bởi, theo Người thanh niên Việt Nam dù bất kỳ thời đại nào, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn của cách mạng họ luôn sẵn sàng hăng hái vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, dân tộc giao phó. ĐVTN nắm trong tay sức mạnh tuổi trẻ, sức khỏe, tinh thần lạc quan được ví như mùa xuân của đất trời; luôn được quan tâm bồi đắp về trí tuệ, rèn luyện về kỹ năng lực phẩm chất và kế thừa những truyền thống quý báu, vẻ đẹp nhân văn của con người dân tộc Việt Nam. Đó chính là sức mạnh của ĐVTN Việt Nam. Trước bối cảnh của thời đại mới bản thân ĐVTN cần có nhận thức sâu sắc về nguồn lực trong tay; vững tin dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiền đồ, tương lai tươi sáng của dân tộc; không ngừng tu dưỡng, trau dồi thêm để hoàn thiện bản thân và làm tốt trách nhiệm của một công dân yêu nước, một đất nước đang trên con đường phát triển phồn vinh.

Hai là, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ để đào tạo ra lớp thanh niên ưu tú của dân tộc

Để chiếm lĩnh những đỉnh cao của giáo dục, của khoa học công nghệ mỗi ĐVTN phải không ngừng ra sức học tập và rèn luyện, bởi để sáng tạo ra những tri thức mới họ phải có vốn kiến

thức nhất định và niềm say mê học tập và sáng tạo suốt đời. Bên cạnh việc nghiêm túc tìm hiểu, xác định ngành nghề và kiên trì theo đuổi để đóng góp cho sự phát triển của nước nhà thanh niên cần mạnh dạn kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư để thúc đẩy năng lực tuổi trẻ, cống hiến, vì sự hưng thịnh của đất nước nhờ vào phát triển kinh tế số và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.

Ba là, truyền cảm hứng, tạo động lực, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của ĐVTN cần tạo lập môi trường để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và khẳng định bản thân, phát huy những phẩm chất nổi bật của thanh niên thông qua việc đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức triển khai phong trào thanh niên tình nguyện theo hướng gia tăng giá trị và hàm lượng chất xám trong các hoạt động tình nguyện. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số của đất nước; kết hợp việc tạo lập môi trường để phát huy tính sáng tạo của thanh niên (thông qua các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, các diễn đàn, tọa đàm, các không gian sáng tạo...) với việc đề xuất cơ chế, tăng cường tính kết nối trong tiếp nhận, chuyển giao các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên vào thực tiễn cuộc sống. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh chống các luận điệu thù địch, sai trái, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa trong ĐVTN và tổ chức Đoàn cả nước.

() Đại học Công nghiệp*

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN:

(1), (3), (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, H, 2011, t.9, t.15, t.2, tr.518, tr.77, tr.144.

(2) C. Mác, Ph. Ăng-ghe-n. Tuyển tập, t. 4, tr.473.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG Sự Thật, tập 1, tr.202.